



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

# 67 ปี มศว

## ข่าวจากหนังสือพิมพ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ X-Cite ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 หน้า 6

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## กทม.จัดตั้งทุนเอรಾವัด มุ่งผลิตครูรักเมืองกรุง

**ไทยโพสต์** ● กทม.จัดตั้งทุนเอรಾವัด มุ่งสร้างครู  
ที่ผูกพันกับเมืองหลวง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ศาลาว่าการ  
กรุงเทพมหานคร (กทม.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ  
เมือง ผู้ว่า กทม. แถลงข่าวเรื่องโครงการทุน  
เอรಾವัดภายหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม.  
ว่า สำนักการศึกษา กทม.ได้จัดทำโครงการทุน  
เอรಾವัด เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน  
ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ของโรงเรียน  
ในสังกัด กทม. หรือบุตรของข้าราชการและ  
บุคลากร กทม.ที่มีใจรักในวิชาชีพครู ให้เข้าศึกษา  
ต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา และให้กลับ  
มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา กทม. ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาครู  
กทม.ที่มีการขอโอนกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด  
จำนวนมาก ทำให้ กทม.ต้องสูญเสียงบประมาณ  
ในการจัดสอบแข่งขัน และสูญเสียบุคลากรครู  
ที่ กทม.ได้ทุ่มเทเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนา  
บุคลากรครูบรรจุใหม่เป็นจำนวนมากในแต่ละปี

ผู้ว่า กทม.กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการ  
ดำเนินการนั้น กทม.จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ  
มือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ซึ่งเป็นสถาบันการผลิตบัณฑิตครู โดยมหาวิท  
ลัยจัดสรรโควตาคณะศึกษาศาสตร์ปีละจำนวน  
30 คน และ กทม.จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  
สนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร  
(5 ปี) ทั้งนี้ เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้รับ  
ทุนจะต้องเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา กทม. ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
เพื่อเป็นการชดใช้ทุน ซึ่งจะทำให้ กทม.มีบุคลากร  
ครูที่มีความรักในองค์กรและผูกพันในกรุงเทพฯ  
เพราะเป็นคนในภูมิลำเนากรุงเทพฯ แท้จริง

ผู้ว่า กทม.กล่าวอีกด้วยว่า ทุนเอรಾವัด  
นี้คาดว่าจะสามารถเปิดรับสมัครและคัดเลือก  
เด็กนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนได้ภายในปีการศึกษา  
2561 โดยผู้สมัครขอรับเงินทุนการศึกษาต้อง  
มีคุณสมบัติคือ เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัด  
กทม. ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 9 โรงเรียน หรือเป็น  
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการหรือ  
บุคลากร กทม.ที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่  
น้อยกว่า 10 ปี โดยนักเรียนต้องมีคะแนนเฉลี่ย  
สะสมตั้งแต่ ม.4 ถึงภาคต้นของชั้น ม.6 ไม่ต่ำ  
กว่า 2.50 นอกจากนี้ต้องผ่านการคัดเลือกหรือ  
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญา  
ตรีทางการศึกษา และมีคุณสมบัติตามที่สถาบัน  
การศึกษาที่กำหนด ตลอดจนเป็นผู้มีความประพฤติ  
ดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบและมี  
วินัย.



E:หัวข่าว.doc 7/12/2017 7:57:13 AM